

Số: /BC-HĐND

Đakrông, ngày tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2023 phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 của HĐND huyện Đakrông về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2023, Thường trực HĐND huyện báo cáo tình hình hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

1. Công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động

Trên cơ sở nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2023 đã được kỳ họp thứ Tám HĐND huyện thông qua, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức phiên họp với sự tham gia của các Ban HĐND huyện để thống nhất kế hoạch hoạt động năm 2023; phân công, điều hòa hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện nhằm tránh trùng lặp về nội dung, đối tượng, thời gian giám sát.

Trong năm, Thường trực HĐND huyện tổ chức 8 phiên họp định kỳ để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp, xử lý những kiến nghị, đề xuất của UBND huyện và các cơ quan, đơn vị gửi đến Thường trực HĐND huyện, như: Cho ý kiến về phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2022 chuyển sang năm 2023; đề xuất tỷ lệ xét tuyển người dân tộc thiểu số đối với viên chức sự nghiệp giáo dục; điều chỉnh dự toán chi bổ sung có mục tiêu năm 2023...

Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tổ chức cho các đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh, HĐND huyện phù hợp, đảm bảo theo luật định.

Thường trực HĐND huyện chỉ đạo, hướng dẫn Thường trực HĐND các xã, thị trấn tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm 2023 đảm bảo đúng theo luật định. Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện đã tham dự các hội nghị của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh, của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện và các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn.

2. Hoạt động giám sát

Trên cơ sở Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND huyện về thông chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết số 132/NQ-HĐND ngày 11/01/2023 về chương trình

giám sát năm 2023. Trong năm, Thường trực HĐND huyện thực hiện 02 cuộc giám sát chuyên đề, 1 cuộc khảo sát, đồng thời phân công các Ban HĐND huyện thực hiện 06 đợt giám sát chuyên đề, 02 đợt khảo sát.

Ngày 26/4/2023, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Quyết định số 26/QĐ-HĐND về thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết 142/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện Đakrông về thông qua Đề án phát triển nguồn nhân lực huyện Đakrông giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 tại UBND các xã: Ba Lòng, Tà Rụt, Húc Nghi, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ. Kết thúc giám sát, Đoàn đã ban hành Báo cáo số 82/BC-HĐND ngày 05/6/2023 của Đoàn giám sát, Thường trực HĐND huyện ban hành Kết luận số 43/TB-HĐND ngày 14/6/2023.

Ngày 19/9/2023, Thường trực HĐND huyện ban hành Quyết định số 31/QĐ-HĐND về việc thành lập đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 143/NQ-HĐND ngày 18/12/2021 của HĐND huyện về thông qua Đề án mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 tại UBND xã Triệu Nguyên, Ba Nang, thị trấn Krông Klang, phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Kết thúc giám sát, Đoàn giám sát ban hành Báo cáo số 105/BC-HĐND ngày 21/11/2023 của Đoàn giám sát, Thường trực HĐND huyện xem xét và ban hành Kết luận số 58/TB-HĐND ngày 28/11/2023.

Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện đã tiến hành khảo sát tình hình quản lý và sử dụng thiết chế văn hoá tại một số địa phương nhằm đánh giá hiện trạng, công tác quản lý và hiệu quả sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn huyện. Từ đó làm cơ sở để kiến nghị đối với cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn, hạn chế, vướng mắc (nếu có) để thực hiện tốt hơn việc quản lý và sử dụng.

3. Công tác chuẩn bị tổ chức các kỳ họp HĐND huyện năm 2023

Năm 2023, HĐND huyện tổ chức 05 kỳ họp:

- Kỳ họp thứ Mười (kỳ họp chuyên đề), được tổ chức vào ngày 23/3/2023. Kỳ họp thực hiện công tác bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; xem xét, cho ý kiến và thông qua 03 Nghị quyết về đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (Dự án Định canh định cư tập trung xã Hướng Hiệp, xã Tà Long, xã Húc Nghi); Nghị quyết về Điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nhà công vụ huyện Đakrông và 08 Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các công trình quan trọng trên địa bàn huyện Đakrông.

- Kỳ họp thứ Mười một, kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, được tổ chức vào ngày 13/7/2023. Kỳ họp đã xem xét, thông qua 05 nghị quyết và tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với đối với Trưởng Công an huyện.

- Kỳ họp thứ Mười hai (kỳ họp chuyên đề) được tổ chức vào ngày 11/10/2023. Kỳ họp đã xem xét, cho ý kiến và thông qua 18 nghị quyết quan trọng liên quan đến nhân sự; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, điều chỉnh danh mục dự án thực hiện các

chương trình mục tiêu quốc gia; công tác quy hoạch; chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các công trình, dự án trên địa bàn huyện.

- Kỳ họp thứ Mười ba (kỳ họp chuyên đề) được tổ chức vào ngày 15/11/2023. Kỳ họp đã xem xét, cho ý kiến và thông qua 05 nghị quyết quan trọng liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung danh mục vốn đầu tư phát triển các Chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung danh mục dự kiến đầu tư công năm 2024.

- Kỳ họp thứ Mười bốn, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, sẽ tổ chức vào ngày 14-15/12/2023. Kỳ họp dự kiến xem xét, thông qua 7 nghị quyết và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện bầu.

Để chuẩn bị nội dung trình các kỳ họp HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp mở rộng với thành phần gồm: Tập thể Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện, các Phó trưởng Ban HĐND huyện, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện và đại diện các đơn vị có liên quan. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND huyện ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp (*Kế hoạch số 17/KH-HĐND ngày 15/3/2023 tổ chức kỳ họp thứ Mười, Kế hoạch số 19/KH-HĐND ngày 26/5/2023 tổ chức kỳ họp thứ Mười một; Kế hoạch số 23/KH-HĐND ngày 04/10/2023 tổ chức kỳ họp thứ Mười hai; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 09/11/2023 tổ chức kỳ họp thứ Mười ba và Kế hoạch số 28/KH-HĐND ngày 09/11/2023 tổ chức kỳ họp thứ Mười bốn*); phân công các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung kỳ họp; phân công các Ban HĐND huyện thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu, chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp.

4. Công tác tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri

Công tác tiếp xúc cử tri được Thường trực HĐND huyện phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện và Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn tổ chức lồng ghép 2 cấp. Thường trực HĐND huyện đã ban hành Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Tám; trước và sau kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND huyện đảm bảo theo quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế địa phương.

Qua theo dõi, hầu hết các đại biểu HĐND huyện đã sắp xếp thời gian tiếp xúc cử tri theo thông báo của Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, chuẩn bị nội dung liên quan, tổng hợp kết quả giải trình, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại lần tiếp xúc cử tri trước để báo cáo với cử tri. UBND huyện đã cử lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn cùng tham gia tiếp xúc cử tri để giải trình các vấn đề liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách.

Việc tiếp xúc cử tri đã được lồng ghép tiếp xúc đại biểu HĐND hai cấp (tỉnh, huyện) nhằm tiết kiệm thời gian, ngân sách Nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở, cử tri. Sau cuộc tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND huyện tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến UBND huyện, các đơn vị hữu quan giải trình, giải quyết theo luật định.

5. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Công tác tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện trong năm 2023 được thực hiện đúng theo Quy chế làm việc của HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021; lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện được bố trí vào ngày 20 hàng tháng. Trong năm, Thường trực HĐND huyện tiếp nhận 01 đơn kiến nghị của công dân và đã chuyển UBND huyện giải quyết theo thẩm quyền.

6. Một số hoạt động khác

Ngày 16/5/2023, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức Diễn đàn đối thoại giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với Đại biểu trẻ em năm 2023, tại diễn đàn đã có 100 đại biểu trẻ em tham dự và nêu lên tâm tư nguyện vọng, đề đạt các cấp lãnh đạo cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em được học tập, rèn luyện, vui chơi... ý kiến của trẻ em đã được các cơ quan, đơn vị liên quan ghi nhận, chia sẻ và tiếp tục quan tâm.

Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với UBND huyện tổ chức cho đại biểu học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh Phía Nam và phía Bắc nhằm tạo điều kiện để Thường trực HĐND, các ban HĐND và đại biểu HĐND huyện học tập, trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế xã hội, hoạt động của HĐND, các Ban HĐND huyện và công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng HĐND và UBND huyện, tăng cường mối quan hệ công tác giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND huyện Đakrông với Thường trực, các Ban, đại biểu HĐND các địa phương.

Ngày 22/6/2022, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn nhằm đánh giá tình hình hoạt động những kết quả đã đạt được của HĐND, đại biểu HĐND các cấp trong 6 tháng đầu năm 2023; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc để bàn và đưa ra giải pháp giúp HĐND các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

*** Đánh giá chung:** Hoạt động HĐND huyện trong năm 2023 thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra và đảm bảo quyền hạn, nhiệm vụ theo luật định. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện với UBND, UBNDTQVN huyện và các cơ quan hữu quan ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Hoạt động điều hòa, chỉ đạo giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật, chất lượng các cuộc giám sát được nâng lên. Các Ban của HĐND huyện đã chủ động và phát huy vai trò trách nhiệm trong việc nắm tình hình, tham mưu cho Thường trực trên từng lĩnh vực Ban phụ trách.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri (trước và sau các Kỳ họp thường lệ 2024) đảm bảo theo đúng quy định để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của cử tri.

2. Phối hợp với UBND, UBNDTQVN huyện chuẩn bị các nội dung tổ chức kỳ họp chuyên đề theo đúng quy định.

3. Phối hợp với UBND huyện tiếp tục tổ chức cho đại biểu HĐND huyện đi học tập kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng công tác.

4. Triển khai hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện năm 2024 theo Chương trình giám sát của HĐND huyện đã được HĐND huyện thông qua.

5. Duy trì công tác giao ban giữa Thường trực HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn; tham dự và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các kỳ họp của HĐND các xã, thị trấn.

6. Giám sát chặt chẽ việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp HĐND huyện; chú trọng việc tổ chức các phiên chất vấn giữa Thường trực HĐND huyện với các cơ quan liên quan về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, kết quả giải quyết kiến nghị của các đoàn giám sát, kết luận giám sát của Thường trực HĐND huyện.

Trên đây là kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Thường trực HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- TT HĐND, UBND;
- UBMT và các Đoàn thể huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- Thường trực HĐND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Chạy